

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ BẮC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP

Hà Bắc, ngày tháng 4 năm 2023

V/v triển khai thực hiện kết luận của BCĐ CCHC của Chính phủ tại phiên họp thứ ba ngày 03/02/2023.

Kính gửi:

- Cán bộ, công chức xã Hà Bắc;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

Thực hiện công văn số 937/UBND-NV ngày 31 tháng 3 năm 2023, của UBND huyện Hà Trung về việc triển khai thực hiện Kết luận của BCĐ CCHC của Chính phủ tại phiên họp thứ ba ngày 03/02/2023. Chủ tịch UBND xã Hà Bắc yêu cầu cán bộ, công chức trong cơ quan được phân công phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Thực hiện tốt nội dung công văn số 937/UBND-NV ngày 31/3/2023 của UBND huyện Hà Trung về việc triển khai thực hiện kết luận của BCĐ CCHC của Chính phủ tại phiên họp thứ ba ngày 03/02/2023.

+ Tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao tại kế hoạch cải cách hành chính số 101/KH-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND xã Hà Bắc; kế hoạch duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong cơ quan.

+ Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan đạt kết quả tốt.

Tham mưu cho UBND xã mua sắm, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, sửa chữa, nâng cấp hệ thống mạng LAN tại công sở đảm bảo cho hoạt động của bộ phận một cửa.

Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nộp hồ sơ trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên địa bàn xã, số hóa hồ sơ, giấy tờ có liên quan trong giải quyết TTHC, tránh tình trạng làm theo hình thức từ đó tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực tế của người dân. Cụ thể: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tiếp nhận và trả hồ sơ cho công dân đúng quy trình; Thực hiện tiếp nhận 100% hồ sơ trên phần mềm một cửa; Scan đầy đủ thành phần hồ sơ trên phần mềm một cửa;

Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã để có hướng chỉ đạo tiếp theo và tổng hợp báo cáo về huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Chân